

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี ๒๕๖๐

หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (D ๒๐๑)

วันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๔๑๐ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
๑	นางสาวอัจฉรา ตรีเนตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒	นายเจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงบประมาณ
๓	นางสาวสุชาดา ชุมะลิ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมประชาสัมพันธ์
๔	นายโสภณ นีละพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมสรรพากร
๕	นายวชิร คำพิลัง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมสรรพากร
๖	นายทรงธรรม ชูเงิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
๗	นางสาวสิริลักษณ์ จันทระเกตุ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
๘	นางสาวโชติมา ประเสริฐสินเจริญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมปศุสัตว์
๙	นายนิธิพันธ์ แข่งทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๐	นางสาวพัสสิ อวยชัย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๑	นางสาวพัสดราภรณ์ ไคมแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๒	นางสาวราตรี ปะวะเสนัง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๓	นางวิจิตร งามละม่อม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๔	นายคงฤทธิ จันท์ฟู	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๕	นางสาวชนชนก จันท์เพ็ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ
๑๖	นางสาวอุมพร จินะงาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
๑๗	นางสาวเบ็ญจพรรณ บุญเล็ก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมทรัพยากรธรณี
๑๘	นางพัชชนันท์ ยศธแสนย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙	นายรัชพงศ์ ขวัญเพชร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมธุรกิจพลังงาน

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
๒๐	นายสรวิชัย อิ่มทั่ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมการปกครอง
๒๑	ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักรหัตถ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมการพัฒนาชุมชน
๒๒	นางสาวนางสาวนภัทร โชติเกษม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมการพัฒนาชุมชน
๒๓	นายนิสสรณ์ นิลคำวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒๔	นางสาวณัฐธยาน์ ปิยรัตน์วรสกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานประกันสังคม
๒๕	นายชินโรส จันทรทิพย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานประกันสังคม
๒๖	นางวิมลรัตน์ มงคลเนาวรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๗	นางสาวมลฤดี แขวงเมืองปัก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๘	นายภูไท เมฆกระจาย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๙	นางสาวนฤมล สุระเมธีกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมการแพทย์
๓๐	นางกัญญา ศรีตะวัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมการแพทย์
๓๑	นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมควบคุมโรค
๓๒	นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมอนามัย
๓๓	นายวิริยะ บุญประสงค์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๓๔	นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓๕	นายศุภกร มณีนิล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หมายเหตุ

๑. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม อาทิ ตำแหน่งระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลการสมัครในระบบลงทะเบียนกลาง
๒. หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาที่กำหนด โปรดแจ้งสละสิทธิ์ก่อนการฝึกอบรม ๕ วันทำการ
๓. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. (โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง)
๔. โปรดศึกษา Pre-Work เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรอง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
๑	นางสาวมีนา เพ็งเจริญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒	นางอินทุกานต์ ไทยนอก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานประกันสังคม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
๓	นายจรูญศักดิ์ แสงสว่าง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ

หากมีผู้สละสิทธิ์การฝึกอบรม สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ผู้มีรายชื่อสำรองข้างต้นเข้ารับการฝึกอบรมตามลำดับต่อไป